



Mã Số: **JGEA**  
Thông Qua: 5/05/05  
Tái Thông Qua: 9/06/12; 1/10/19  
Mã Số Nguyên Thủy: JGEA

## **Chương Trình Giáo Dục Thay Thế Liên Quan tới Đuổi Học và/hoặc là Xếp Lớp Khác Thay Vì Đuổi Học\*\***

Khi Hội Đồng Quản Trị tán thành đề nghị đuổi học của viên chức xét xử và trước khi học sinh nghỉ học, khu học chánh sẽ gửi cho học sinh hoặc phụ huynh chính thức một văn bản đề nghị các sự lựa chọn giáo dục phù hợp, theo quyết định của khu học chánh. (Các) chương trình giáo dục thay thế như vậy sẽ bao gồm sự giảng dạy hoặc sự giảng dạy kết hợp với tư vấn.

Khi viên chức xét xử xác định rằng một học sinh sẽ được đưa vào một chương trình giáo dục thay thế thay vì đuổi học, khu học chánh sẽ gửi cho học sinh hoặc phụ huynh chính thức một văn bản đề nghị các lựa chọn giáo dục thay thế có thể tiếp cận, được xác định bởi khu học chánh. (Các) chương trình giáo dục thay thế như vậy sẽ bao gồm sự giảng dạy hoặc sự giảng dạy kết hợp với tư vấn.

Đề nghị các tiềm năng chương trình giáo dục thay thế sẽ được gửi bằng cách trao tận tay hoặc gửi qua thư bảo đảm để biết chắc rằng phụ huynh nhận được trước thời điểm học sinh thực sự bị đuổi học hoặc rời trường.

Khu Học Chánh North Clackamas tôn trọng các quyết định đuổi học của các khu học chánh và các tổ chức giáo dục khác. Khi một học sinh đã bị trục xuất khỏi một khu học chánh hoặc tổ chức khác, viên chức xét xử sẽ mở một cuộc họp xếp lớp để xác định các lựa chọn giáo dục thay thế thích hợp nhất cho học sinh.

Các chương trình giáo dục thay thế thích hợp có thể tiếp cận có thể là cơ sở công cộng hoặc tư nhân (không thuộc về tôn giáo hay đảng phái chính trị nào).

Các chương trình có thể được khu học chánh cung cấp như một trường học riêng, các lớp học buổi tối hoặc lớp dạy kèm.

Lớp học tại nhà có thể được coi là một lớp thay thế thích hợp.

Khu học chánh sẽ trả phí tổn thực sự của lớp giáo dục thay thế do khu học chánh đề nghị hoặc số tiền bằng 80% mức trung bình mà khu học chánh ước tính chi phí cho mỗi học sinh, tùy theo mức nào thấp hơn. Khu học chánh sẽ cung cấp vận chuyển đưa rước.

Nếu phụ huynh nhận được ngoại lệ trên căn bản nửa năm mỗi lần để xin cho con em trong lứa tuổi 16 hoặc 17 nghỉ học, khu học chánh không có trách nhiệm phải trả chi phí cho chương trình giáo dục thay thế.

Nếu một học sinh không thành công trong chương trình giáo dục thay thế đã được chọn hoặc các chương trình giáo dục thay thế được cung cấp mà học sinh và/hoặc phụ huynh không chấp nhận, không ai có nghĩa vụ đề nghị hoặc tài trợ cho các sự lựa chọn thay thế khác.

### **HẾT PHẦN QUY ĐỊNH**

**Tài Liệu Tham Khảo:**

ORS 336.615 - 336.665  
ORS 339.240  
ORS 339.250  
OAR 581-021-0070  
OAR 581-021-0071  
OAR 581-022-1350  
OAR 581-022-1620  
OAR 581-023-0006  
OAR 581-023-0008

**Tài Liệu Tham Chiếu:**

IGBHA – Các Chương Trình Giáo Dục Thay Thế  
IGBHB – Thiết Lập Các Chương Trình Giáo Dục Thay Thế  
IGBHC – Thông Báo Các Chương Trình Giáo Dục Thay Thế

\*\* Như được sử dụng trong chính sách này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ hợp pháp hoặc người trong mối quan hệ cha mẹ. Tình trạng và nhiệm vụ của người giám hộ hợp pháp được xác định trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Sự xác định xem một cá nhân có thay quyền như mối quan hệ cha mẹ hay không, nhằm mục đích xác định tình trạng cư trú, tùy thuộc vào việc đánh giá những yếu tố được liệt kê trong ORS 419B.373. Việc xác định cho các mục đích khác tùy thuộc vào sự đánh giá các yếu tố đó và giấy ủy quyền được thi hành theo ORS 109.056. Đối với học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt, phụ huynh cũng bao gồm một phụ huynh đại diện, một học sinh trưởng thành mà các quyền đã được chuyển giao và cha mẹ nuôi như đã được định nghĩa trong OAR 581-015-2000.